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Mættir: Árni, Unnur, Dúna, Ant, Sibba, Falur, Hilmar Örn, Anna María, Anna, Guðrún Kristj., Gunnrún, 

Munda, Harpa, Sigurþór, Herdís 

 

Euromeet - Luxemburg 

 Farastjórar hafa verið valdir, Hilmar Örn og Magnea Björnsdóttir fara fyrir hönd ÍRB. 

 24 aðilar hafa skráð sig. Búið er að panta flug og hótel. 
 
Mót í des 

 10. desember, Jólamót fyrir laxa og upp. Við munum veita verðlaun mandarínur (Anna) og 
þátttökuverðlaun (Hilmar) og Munda sér um að útvega jólasveina.  

 5 – 7 desember, Aðventumót við munum hafa kaffihlaðborð eftir síðasta hluta á sunnudag.  

 16 desember,  meta mót fyrir þá sem eru nálægt metum. 
 
Búningar 

 Leggja þarf áherslu að allir sundmenn séu í okkar búningum á mótum.  

 Hægt verður að panta búningar á aðventumótinu. 

 Við þurfum að eiga einhvern lager Munda mun panta helstu vörur. 
 
Þjálfaramál 

 Er í vinnslu. 
 
Önnur mál 

 Farið yfir nauðsin þess að það sem rætt er um á stjórnarfundum sé ekki verið að ræða 
annarstaðar. Stjórnarmenn eru bundnir trúnaði yfir því sem fram fer á fundum.  

 SSÍ afrekssjóður við munum senda SSÍ lista yfir þá sundmenn sem við viljum að sótt verði um í 
afrekssjóð.  Ant og Sigurbjörg útbúa listann. 

 Rætt um skráningu Íslandsmeta frá ÍM25. 

 Þeir stjórnarmenn sem fylgdust með ÍM25 á sport-tv voru mjög ánægð með Jón Odd sem þul. 

 Rætt um hvort setja þurfi reglur um hvernig samskiptum para innan ÍRB er háttað á mótum. 
Ekki er talin þörf á því. 

 Þerkaðstaða, Framtíðarhópur er ekki að ganga næganlega vel um salinn. Komin kvörtun frá 
3N. Falur og Hilmar taka að sér að tala við krakkana. 
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